

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB (SCC) xin gửi tới Quý Sở, Quý Ủy ban lời chào trân trọng.

Công ty xin giải trình vấn đề ý kiểm kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến về các khoản công nợ phải thu khách hàng như sau:

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2015, do hoạt động sản xuất và kinh doanh xi măng không được thuận lợi, liên tục bị lỗ do vậy Công ty quyết định tái cấu trúc, cho dừng hoạt động sản xuất và kinh doanh xi măng để chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh thương mại đá xây dựng, cùng với đó là sự thay đổi về hệ thống nhân sự từ cấp quản lý đến cấp nhân viên. Theo đó, phần lớn các khoản công nợ cũ phát sinh trong giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng, do công nợ lâu năm, khách hàng đã thay đổi địa chỉ nên không thể liên hệ lại với các đối tác và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ nợ với các khoản công nợ này không thể thực hiện được. Căn cứ theo tình hình thực tế và mức độ thu hồi công nợ, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi cho tất cả các khoản phải thu này với tỷ lệ 100% số dư công nợ.

Hiện nay, Công ty vẫn nỗ lực tiếp tục tìm kiếm và liên hệ với các đối tác để đối chiếu công nợ đầy đủ theo quy định.

Liên quan đến các khoản đầu tư vốn góp vào Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà với trị giá: 500.000.000 đồng là khoản công ty ủy thác góp vốn qua Tổng công ty Sông Đà, hiện tại công ty chỉ có giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tại thời điểm ngày 12 tháng 02 năm 2018. Do khoản đầu tư lâu năm, từ đó đến nay Công ty chưa tìm được ai ở Tổng công ty Sông Đà và Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà để liên hệ lại với khách hàng nên việc thực hiện quyền, nghĩa vụ nợ với các khoản đầu tư này không thể thực hiện được

Trên đây là giải trình của Công ty liên quan đến trình trạng ý kiến kiểm kiểm toán ngoại trừ về các khoản công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán, phải thu khác, phải trả khác, khoản đầu tư kính mong Quý Sở, Quý Ủy ban xem xét và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.
- UBCK (để bc)
- Sở GD chứng khoán Hà Nội


Trần Anh Anh